

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp
nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP
ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh**

Ngày 21/4/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, các thành viên Ban chỉ đạo Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay một số biện pháp cấp bách để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập ngay Hội đồng xét duyệt cấp xã do Chủ tịch UBND

các xã, phường, thị trấn làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm cán bộ: Văn hóa - xã hội, Thương binh - xã hội, Tư pháp, Công an, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể và Trưởng các thôn, làng để rà soát, xét duyệt danh sách người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh công khai, minh bạch; niêm yết danh sách và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã trong thời gian 02 ngày để nhân dân biết, tham gia giám sát.

Trước mắt, tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng người có công với cách mạng không hưởng lương hưu; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội là người tàn tật, trẻ mồ côi, người lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tổng hợp, báo cáo danh sách cụ thể cho UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định, trình UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh cuối tháng 4 năm 2020 xem xét phê duyệt.

Đối với các đối tượng còn lại chờ hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát, xét duyệt, lập danh sách các đối tượng nêu trên.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

Trước mắt, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan rà soát lại danh sách giáo viên tại các cơ sở mầm non tư thục, có hợp đồng lao động thật sự gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 không được trả lương trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, gửi danh sách cụ thể cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định, trình UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh cuối tháng 4 năm 2020 xem xét phê duyệt.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát, lập danh sách các đối tượng nêu trên.

3. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, xác nhận lại danh sách các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngưng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và thật sự gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tổng hợp, báo cáo danh sách cụ thể cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định, trình UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 năm 2020 xem xét phê duyệt.

4. Đối với người lao động tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan có văn bản hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ cho người lao động tại các doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Trước mắt, chỉ đạo Tổ công tác theo Quyết định số 74/QĐ-BCĐ ngày 09/4/2020 của Ban chỉ đạo khẩn trương rà soát, xét duyệt, lập danh sách đối với người lao động có đóng bảo hiểm tại 17 doanh nghiệp trong Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thật sự gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (trừ các đối tượng tạm hoãn hợp đồng lao động theo mùa vụ; các đối tượng có mức thu nhập bình quân hàng tháng cao hơn mức chuẩn cận nghèo; các đối tượng không bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19); tổng hợp, báo cáo danh sách cụ thể cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh cuối tháng 4 năm 2020 để xem xét phê duyệt.

Không xét duyệt hồ sơ do các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ không đúng các nhóm đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; đồng thời gửi trả và hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai phải đảm bảo đúng đối tượng là người lao động thật sự gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

5. Đối với người lao động tự do đang thường trú trên địa bàn tỉnh thật sự gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chỉ đạo Hội đồng xét duyệt cấp xã rà soát, đề xuất hỗ trợ cho một số đối tượng đang quá khó khăn không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ khẩn cấp; các đối tượng còn lại chờ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối với người lao động tự do từ các tỉnh, thành phố khác về tỉnh Bình Định, nếu đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ thì UBND các xã, phường, thị trấn xác nhận chưa hưởng chính sách hỗ trợ tại tỉnh để người lao động có cơ sở đề nghị các tỉnh, thành phố nơi thường trú, tạm trú hỗ trợ theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát, xét duyệt, lập danh sách và xác nhận các đối tượng nêu trên.

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục khẩn trương hoàn thiện phần mềm quản lý chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan cập nhật danh sách lên hệ thống phần mềm đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, không trùng lặp.

7. Giao Sở Tài chính khẩn trương hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Đề xuất kinh phí tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện.

8. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để tổ chức triển khai thực hiện.

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát việc lập danh sách các nhóm đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

10. Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, các quy định, chính sách, giải pháp về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc, phát sinh; định kỳ hàng tuần báo cáo tình hình thực hiện, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh xem xét chỉ đạo.

11. Các cơ quan, đơn vị, địa phương lập danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; không lập danh sách hỗ trợ đối với các đối tượng tự nguyện không tham gia. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

12. Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, công việc tại Thông báo số 81/TB-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Thành viên dự họp;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các TV BCD tỉnh;
- Báo, Đài PT&TH Bình Định;
- LĐ, CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K20.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm

